

## โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ A.L.T.C.

\*\*\*\*\*

### ๑. หลักการและเหตุผล

กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายพัฒนากิจการลูกเสือให้ลูกเสือมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศรัทธาเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยให้สถานศึกษานำภารกิจดังกล่าวไปจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้พัฒนาเต็มศักยภาพ ตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยผู้ใหญ่สามารถนำความรู้ประสบการณ์ พัฒนาตนเอง องค์กรและสังคมให้เกิดประสิทธิภาพ กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการดำเนินงานคือ ผู้กำกับลูกเสือและรองผู้กำกับลูกเสือในสถานศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งจะเป็นผู้ทำหน้าที่ฝึกอบรมลูกเสือให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด รวมทั้งผู้ที่จะทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมหรือวิทยากรให้การฝึกอบรม จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสืออย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ ได้กำหนดข้อปฏิบัติในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือไว้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดูแลงานลูกเสือได้เห็นความจำเป็นดังกล่าว จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (Assistant Leader Trainers Course : A.L.T.C.) ขึ้น โดยใช้แนวทางการฝึกอบรมของสำนักงานลูกเสือโลก และคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในระดับผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อจะได้นำเอาวิธีการและกลวิธีในการสอนใหม่ ๆ ไปปรับปรุงคณะผู้ให้การฝึกอบรมในสังกัดของตนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป รวมทั้งเพื่อให้สามารถนำเอาเทคนิควิธีการต่าง ๆ นั้นไปใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเยาวชนในสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้เกี่ยวข้องได้ต่อไป

### ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) หรือเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือได้

๒.๒ เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ตามแนวทางของสำนักงานลูกเสือโลก

1๒.๓ เพื่อเป็น...